

ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG  
HUYỆN ỦY HIỆP HOÀ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hiệp Hoà, ngày 10 tháng 6 năm 2016

Số 03 - CT/HU

**CHỈ THỊ**

**CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY**

**về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, thu gom, xử lý rác thải và sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020**

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực; nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân được nâng lên; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) được tăng cường.

Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện ngày một gia tăng, nhất là địa bàn nông thôn. Một số khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao như: khu vực các hộ sản xuất đồ mộc tại xã Mai Đình, Đoàn Bái, Hương Lâm, Xuân Cẩm; khu vực các hộ sơ chế, tái chế phế liệu thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh; khu vực chăn nuôi lợn tại xã Lương Phong và một số xã khác; tình trạng các bãi rác tự phát trên các trục đường giao thông, trong các thôn, xóm, khu dân cư, ven đê tả Cầu; việc vứt rác thải, xác động vật chết xuống sông, ngòi, kênh, mương diễn ra khá phổ biến, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng... Những hạn chế, yếu kém do nhiều nguyên nhân, song chủ yếu xuất phát từ nhận thức, ý thức trách nhiệm về BVMT của một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư còn yếu kém; tình trạng coi trọng lợi ích kinh tế trước mắt, coi nhẹ công tác BVMT còn khá phổ biến; chưa nhận thức đầy đủ và thực hiện đồng bộ giữa xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng (khu phố), gia đình văn hóa với nhiệm vụ BVMT; việc đầu tư trang thiết bị, bố trí nhân lực làm nhiệm vụ BVMT, nhất là đối với cấp cơ sở chưa đảm bảo; công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm về BVMT chưa được quan tâm đúng mức.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém sớm tạo sự chuyển biến căn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác BVMT trong chăn nuôi, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và trong sản xuất kinh doanh (SXKD), hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời để tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh về công tác BVMT; Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

28/98  
Số 03 - CT/HU  
Sao gửi

- Ông Phó MP  
- CVKT N. M  
- CV giao TNMT PD  
KH T. M

- VT slam  
[Signature]

## I- Mục tiêu

- Phấn đấu đến hết năm 2016 không còn các tụ điểm tồn lưu rác thải tập trung không đúng nơi quy định tại các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, đê tả Cầu...; thu dọn rác tại các điểm có rào chắn trên kênh, không để rác thải, xác động vật chết tồn đọng gây ảnh hưởng đến dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường; 100% các thôn thành lập được tổ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; 50% số thôn xây dựng được điểm tập kết rác thải; có từ 3- 4 xã xây dựng xong bãi xử lý rác thải quy mô toàn xã; đến năm 2020, toàn bộ các xã đều có bãi xử lý rác thải.

- Phấn đấu hết năm 2017 có trên 75% số thôn thu phí vệ sinh môi trường (VSMT) theo quy định, các thôn còn lại hoàn thành trong năm 2018; tỷ lệ hộ dân nộp phí BVMT ở từng thôn đạt từ 90% trở lên; mỗi năm hỗ trợ các xã từ 3 đến 4 lò đốt rác thải sinh hoạt quy mô lò đốt cấp xã.

- Phấn đấu đến 30/6/2017, có 100% số trang trại, 50% gia trại chăn nuôi và 50% số cơ sở SXKD có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch BVMT và đề án BVMT theo quy định. Số còn lại phân kỳ thực hiện, đảm bảo đến hết năm 2020 có 100% các trang trại, gia trại, cơ sở SXKD thực hiện đúng các quy định pháp luật về BVMT.

## II- Nhiệm vụ

1- Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục; trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BVMT, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện nâng cao nhận thức, thấy được lợi ích việc đảm bảo VSMT trong chăn nuôi, SXKD và việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải hàng ngày đúng quy định cũng chính là việc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và cho gia đình mình "*Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe con người*", "*Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân*" để từ đó có ý thức chấp hành pháp luật, tích cực hưởng ứng và làm tốt công tác VSMT; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; chấm dứt tình trạng xả rác thải, xác động vật chết không đúng nơi quy định.

2- UBND huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về VSMT trên địa bàn huyện, trong đó cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm mới phát sinh gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; kiểm tra, hướng dẫn các trang trại, gia trại chăn nuôi, cơ sở SXKD (sau đây gọi tắt là cơ sở) thực hiện đúng các quy định của pháp luật về BVMT; yêu cầu các cơ

sở trước khi đi vào hoạt động phải thực hiện lập Đề án BVMT, kế hoạch BVMT; đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận Đề án BVMT, kế hoạch BVMT yêu cầu phải thực hiện theo đúng quy định; có biện pháp quản lý chất thải, từng bước xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải theo quy định.

- Triển khai những tiến bộ khoa học công nghệ về xử lý chất thải trong chăn nuôi đến người dân, hỗ trợ xây dựng mô hình trang trại kiểu mẫu sử dụng đệm lót sinh học, chế phẩm sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi. Có biện pháp từng bước xử lý ô nhiễm môi trường do chăn nuôi, nghề mộc, sơ chế, tái chế trên địa bàn các xã Lương Phong, Đoàn Bái, Mai Đình, Hợp Thịnh,... Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang chăn nuôi; tiến hành rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016- 2020 để quy hoạch diện tích cho làng nghề, khu chăn nuôi tập trung nhằm tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Chỉ đạo phòng chuyên môn tổ chức rà soát việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cam kết BVMT, kế hoạch BVMT, đề án BVMT của các cơ sở đã được cấp xác nhận; căn cứ vào kết quả quan trắc, phân tích môi trường, nếu cơ sở đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường thì phải quy định thời gian khắc phục xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Những cơ sở nào gây ô nhiễm nghiêm trọng thì kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc di chuyển địa điểm. Thực hiện nghiêm quy định báo cáo ĐTM trong việc xét duyệt cấp phép các dự án đầu tư. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn: tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về BVMT theo thẩm quyền. Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định về BVMT theo phân cấp. Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng làng nghề Mai Hương để thu hút các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất đồ mộc vào hoạt động.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khu vực nông thôn giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm đánh giá người đứng đầu UBND các xã, thị trấn trong chỉ đạo triển khai thực hiện, định kỳ có kiểm điểm, phê bình người đứng đầu đơn vị không làm tốt. Chỉ đạo hoàn thiện mạng lưới thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nông thôn thông qua việc thành lập các tổ, đội vệ sinh môi trường; tăng cường chỉ đạo thu phí VSMT theo quy định. Chỉ đạo rà soát, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng nông thôn mới để bố trí quỹ đất xây dựng các bãi xử lý rác thải tập trung quy mô xã hoặc liên xã; tranh thủ các nguồn lực, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để đầu tư, hỗ trợ xây dựng bãi chứa, xử lý rác thải và hỗ trợ các hoạt động VSMT của các xã.

- Thành lập Tổ chuyên trách kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Hàng tháng có báo cáo kết quả với UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

3- Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị; chỉ đạo các chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác BVMT trong chăn nuôi, thu gom, xử lý rác thải và ô nhiễm môi trường tại các cơ sở, hộ SXKD để lãnh đạo đảng viên và nhân dân thực hiện. Phân công từng đoàn thể của xã trực tiếp phụ trách từng thôn trong việc thành lập tổ thu gom, xử lý rác thải và thu phí VSMT; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình ký cam kết không vứt rác thải xuống dòng kênh, các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ và các điểm công cộng...

Chỉ đạo UBND có các giải pháp thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị và kế hoạch của UBND huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển, khu xử lý rác thải trên địa bàn và khai thác có hiệu quả công trình đã được đầu tư; chỉ đạo các thôn đưa nhiệm vụ BVMT và thu phí VSMT, thu gom, xử lý rác thải vào quy ước làng văn hóa để phổ biến đến nhân dân trong thôn, xác định “*Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn dân*” để đánh giá, bình xét làng văn hóa, gia đình văn hóa hàng năm. Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác BVMT, tổ chức thành lập các tổ thu gom rác thải và thu phí VSMT; thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi, nhà xưởng SXKD không đúng quy định; trong kiểm tra xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh hướng dẫn công dân kèm theo kế hoạch hoặc đề án BVMT trước khi ký xác nhận; chủ động bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn. Một số xã đã có khu xử lý rác thải tập trung cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn thành lập HTX thu gom, xử lý rác thải.

4- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể- chính trị xã hội huyện tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khu vực nông thôn trên địa bàn huyện đến đoàn viên, hội viên; thống kê hội viên, đoàn viên đang hoạt động SXKD, chăn nuôi... đang có nguồn xả thải ra môi trường phải ký cam kết “*Không vi phạm quy định của Luật Bảo vệ môi trường*” và vận động nhân dân cùng thực hiện. Giao cho Hội phụ nữ chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo xây dựng mỗi thôn, làng thành lập một tổ thu gom, xử lý rác thải và thực hiện tốt việc thu phí VSMT để duy trì hoạt động hiệu quả các tổ. Hàng tuần tổ chức ngày “*Chủ nhật xanh*”, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Thường xuyên trao đổi, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước và UBND các xã, thị trấn kiểm

tra, giám sát việc chấp hành các quy định về BVMT, xử lý các trường hợp vi phạm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác VSMT.

5- Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn thường xuyên tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

6- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xử lý rác thải, chất thải trong hoạt động của đơn vị theo nội dung đăng ký đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường định kỳ; tích cực phối hợp với UBND xã, thị trấn giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

7- Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản quy định của Nhà nước về BVMT và nội dung của Chỉ thị; kịp thời cổ vũ động viên, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện công tác BVMT; phê phán các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực hiện BVMT.

Giao UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện, hàng năm có báo cáo đánh giá sơ kết kết quả thực hiện; Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Sở TN&MT,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- UBND các xã, thị trấn,
- VP Huyện ủy: + LĐ VP,  
+ Lưu VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Nguyễn Thị Hoa**